

**HƯNG HÀ**  
**Tiêm 7.572 liều vắc-xin phòng Covid-19**  
**cho lực lượng tuyến đầu chống dịch**

Tính đến ngày 20/8 huyện Hưng Hà đã tổ chức tiêm 5 đợt với 7.572 liều vắc-xin phòng Covid-19 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch trên địa bàn. Trong đó, đợt 1 tiêm 1.330 liều, đợt 2 tiêm 766 liều, đợt 3 tiêm 2.228 liều, đợt 4 tiêm 1.718 liều. Riêng đợt 5 tiêm 1.530 liều cho lực lượng là các tổ y tế, tổ tự quản phòng, chống Covid-19 cộng đồng, người cao tuổi có bệnh nền và một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Hiện tại, toàn huyện đã có 2.071 người đã được tiêm đủ 2 mũi vắc-xin. Tại 11 điểm tiêm của huyện, cán bộ, y bác sĩ đều thực hiện nghiêm túc quy trình tiêm của Bộ Y tế. Quá trình tiếp nhận và vận chuyển vắc-xin được bảo đảm, cơ sở vật chất và các trang thiết bị tại các điểm tiêm được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo... Cả 5 đợt tiêm đều diễn ra nhanh gọn, đúng đối tượng, an toàn.

**THANH THỦY**



Bệnh viện Đa khoa Hùng Nhân tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho cán bộ, y bác sĩ.

**Tặng quà phụ nữ và học sinh**  
**có hoàn cảnh khó khăn**

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Động (Đông Hưng) và các chi hội vừa tổ chức tặng quà cho phụ nữ và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí trao tặng là hơn 9,4 triệu đồng được trích từ nguồn nuôi lợn nhựa tiết kiệm. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Động và các chi hội đã trao tặng 3 thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên có hoàn cảnh khó

**KUÂN PHƯƠNG**

**Tặng 300 thùng đựng rác cho các gia đình**



Lãnh đạo Tỉnh đoàn trao biểu tượng trưng tặng 300 thùng đựng rác cho các gia đình trên địa bàn thành phố.

Sáng ngày 21/8, Tỉnh đoàn phối hợp với Thành đoàn, các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố trao tặng 300 thùng đựng rác cho các gia đình. Theo đó, mỗi gia đình nhận được 1 thùng đựng rác để phân hủy (thức ăn dư thừa, hư hỏng, vỏ trái cây...), 1 thùng đựng rác tái chế (giấy, bia các tông, kim loại, các vỏ chai, đồ nhựa gia dụng...) và 1 thùng đựng rác khó

phân huỷ (túi nilon, đồ gốm, sứ, thủy tinh, tấm xốp...).

Cán bộ đoàn các cấp cũng tuyên truyền, hướng dẫn người dân việc phân loại, xử lý rác thải tại nguồn. Đối với rác hữu cơ dễ phân hủy, sau khi thu gom để riêng vào thùng (nếu gia đình có vườn, có thể xử lý ngay tại nhà bằng cách đào hố chôn lấp hoặc ủ để làm phân hữu cơ bón cho cây trồng). Đối với tái chế được thì ủng hộ đoàn thanh niên cơ sở bán gậy quỹ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Các loại rác không tái chế được các tổ thu gom đến vận chuyển tới nơi xử lý.

Dự kiến, Tỉnh đoàn tiếp tục phối hợp với các cấp bộ đoàn trao tặng thùng đựng rác, hướng dẫn phân loại, xử lý rác thải tại các gia đình ở các địa phương nhằm hạn chế lượng rác thải ra môi trường.

**PHƯƠNG CHI**

**Ra mắt mô hình “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”**  
**và Công đoàn Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm JINMAO Thái Bình**

\* Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Độc Lập (Hưng Hà) vừa tổ chức ra mắt mô hình “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ” tại thôn Đồng Phú.

Mô hình “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ” tại thôn Đồng Phú thu hút 30 hội viên tham gia. Mô hình được thành lập nhằm tạo cơ hội cho chị em được học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong trồng trọt, chăn nuôi và vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế. Trong dịp này, Hội LHPN xã phát động mỗi hội viên tiết kiệm 20.000 đồng/tháng đóng góp vào quỹ hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trên cơ sở đó phần đầu mỗi năm giúp đỡ 2 hội viên nghèo có vốn phát triển kinh tế.

Tại buổi ra mắt, Hội LHPN xã Độc Lập trao tặng 20 con gà giống và thức ăn chăn nuôi cho hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn của thôn Đồng Phú.

\* Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm JINMAO Thái Bình vừa ra mắt tổ chức công đoàn.

Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm JINMAO Thái Bình có 256 cán bộ, công nhân. Tại lễ ra mắt, Liên đoàn Lao động tỉnh và Liên đoàn Lao động thành phố Thái Bình đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn làm thời Công ty gồm 5 đồng chí, đồng thời đề nghị Ban Chấp hành mới thực hiện

theo đúng Điều lệ của tổ chức Công đoàn Việt Nam, nêu cao trách nhiệm trong tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện tốt các chế độ, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân lao động; tăng cường tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Nhân dịp này, Công đoàn Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm JINMAO Thái Bình trao tặng 256 mũ bảo hiểm cho đoàn viên và tặng 9 suất quà cho 9 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

**THỦY THANH - MAI THƯ**

**Nhọc nhằn nghề thu gom rác**

Thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt là một trong những công việc vất vả, độc hại, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Nhưng cũng vì môi trường sạch đẹp, vì cuộc sống mưu sinh mà những người làm công việc này luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tròn nhiệm vụ.

Ngày thường, bà Nguyễn Thị Hồng, tổ vệ sinh môi trường xã Phú Châu (Đông Hưng) bắt đầu công việc quen thuộc với chiếc nón lá, chiếc khăn trang vải che đầu mặt và đôi găng tay cao su. Thế nhưng, trong những ngày dịch bệnh diễn biến phức tạp, hành trang đi làm hàng ngày của bà Hồng có thêm vài thứ đồ. Một chiếc khăn trang y tế ôm vừa mặt đeo bên trong khăn trang vải, một chiếc găng tay nilon bọc ngoài găng tay cao su, một chai nước súc họng, chai nước rửa tay có cồn... Bà Hồng chia sẻ: Trước đây, nhìn thấy chiếc khăn trang y tế lẫn trong đống rác thải thì bình thường nhưng khi dịch Covid-19 bùng phát chúng tôi ai cũng ái ngại, lo lắng. Đó cũng là nỗi lo chung của những người tham gia thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt ở các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Bởi hầu như ngày nào họ

cũng phải đi thu gom hết lượng rác thải sinh hoạt của người dân và tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Đặc biệt, trong thời gian này họ còn phải thu gom rác thải sinh hoạt ở cả những điểm cách ly tập trung. Tại những điểm cách ly, mặc dù rác thải sinh hoạt đã được phun khử khuẩn nhưng nếu những công nhân trực tiếp đi thu gom rác không thận trọng trang bị đầy đủ bảo hộ lao động thì cũng ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tại thành phố Thái Bình, hiện nay trung bình mỗi ngày công nhân Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình thu gom khoảng 145 tấn rác thải sinh hoạt. Toàn bộ lượng



Công nhân môi trường thu gom rác khi màn đêm buông xuống.

rác thải thu gom trong ngày đều phải chuyển đến xí nghiệp xử lý rác tập trung của thành phố để phân loại, khử khuẩn và đốt. Ông Vũ Đình Hành, Giám đốc Công ty cho biết: Công ty đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời ban hành các thông báo để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; phổ biến đến 100% cán bộ, nhân viên, người lao động. Yêu cầu các tổ, đội thu gom, xử lý rác thải bảo đảm vệ sinh môi trường; tổ chức thu gom, vận chuyển 100% rác thải sinh hoạt phát sinh trong ngày trên địa bàn phụ trách về nhà máy rác tập trung theo quy định. Tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm soát các xe vận

chuyển rác bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, không để rơi vãi rác, rỉ nước ra đường. Tiếp nhận và xử lý an toàn tuyệt đối toàn bộ khối lượng chất thải sinh hoạt, tăng cường công tác phun thuốc diệt ruồi, muỗi phun khử khuẩn phòng, chống dịch tại nhà máy. Khối lượng công việc nhiều, nguy cơ tiềm ẩn về sức khỏe nhưng người lao động vẫn chấp hành nghiêm và hoàn thành công việc được giao.

Tại xã Đông Các (Đông Hưng), 6/6 thôn đều thành lập được tổ vệ sinh môi trường, mỗi tổ từ 2 - 3 người tham gia, tần suất thu gom 2 - 3 lần/tuần, tùy theo địa bàn của từng thôn để bố trí lịch thu gom cho phù hợp. Bình quân mỗi thôn phát sinh khoảng 1 tấn rác/lần thu gom. Lượng rác thải nhiều, đồng nghĩa mức độ nguy hại từ rác thải đối với sức khỏe của những người làm công việc thu gom, xử lý rác tăng cao. Ông Hoàng Văn Tạo, tổ vệ sinh môi trường thôn Nam Quán chia sẻ: Dân số của thôn đông nên lượng rác thải nhiều. Một tuần tôi thu gom 2 buổi, mỗi buổi 4 chuyến xe. Công việc rất vất vả, ngày nắng hay mưa vẫn phải làm vì theo lịch quy định, nhân dân bỏ rác đúng ngày, đúng giờ. Nếu không thu gom rác sẽ tiến

động, ô nhiễm môi trường đường làng ngõ xóm.

Công việc của những người trực tiếp đi thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt mặc dù vất vả, nguy hại đến sức khỏe nhưng mức thù lao của họ lại khá thấp. Từng bước khắc phục vấn đề này, thời gian qua, các địa phương đã triển khai nâng mức phí dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt theo Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Tuy nhiên, việc thu phí dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt ở nhiều địa phương mới chỉ thu phí được ở mức 70 - 90% số người dân. Ông Phạm Thế Chung, Chủ tịch UBND xã Phú Châu (Đông Hưng) cho biết: Ngân sách cho công tác môi trường chủ yếu dành để vận hành lò đốt rác thải tập trung. Thu nhập của các thành viên đi thu gom rác thải sinh hoạt lấy từ nguồn thu của các gia đình, cá nhân phát sinh rác thải sinh hoạt. Dù mức thu đã tăng từ 5.000 đồng lên 6.000 đồng/người nhưng do tỷ lệ hộ dân đóng chỉ đạt khoảng 80% nên chưa tương xứng với sức lao động mà họ bỏ ra.

**MINH NGUYỄN**

**THÀNH PHỐ...**

(Tiếp theo trang 1)



Phun hóa chất tiêu độc, khử trùng khu vực cách ly y tế F0.

Với tình hình giả định: Thông qua xét nghiệm sàng lọc, Trung tâm Y tế thành phố thông báo có 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 là công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH Da giày xuất khẩu Thành Phát. Ngay lập tức, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của Công ty triển khai các biện pháp phòng, chống dịch khẩn cấp. Thực hiện phong tỏa tạm thời Công ty và phong tỏa toàn bộ phân xưởng in. Tổ an toàn Covid-19 số 1 tiến hành phân luồng, xử lý trường hợp F0, đưa về nơi cách ly tạm thời trong khi đợi xe của Trung tâm Cấp cứu 115 đưa F0 đi cách ly, điều trị theo quy định. Tổ truy vết tiến hành công nhân trong xưởng khai báo bằng tờ khai y tế, sàng lọc phân loại F1, F2, F3 tại Công ty. Tổ an toàn Covid-19 số 2 phối hợp với cán bộ Trung tâm Y tế thành phố tiến hành đưa F1 ra khu cách ly tạm thời và triển khai lấy mẫu xét nghiệm F1, F2. Tiến hành vệ sinh, khử trùng các khu vực có nguy cơ lây nhiễm theo quy định... Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các lực lượng tham gia diễn tập xử lý tình huống nhịp nhàng, nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả đúng với kịch bản.

Phát biểu rút kinh nghiệm tại diễn tập, lãnh đạo Sở Công Thương và UBND thành phố đánh giá cao kết quả diễn tập và khẳng định diễn tập đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra. Cuộc diễn tập là cơ sở để các doanh nghiệp học tập, rút kinh nghiệm, chủ động phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

**TIỀN HẢI...**

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 21/8, huyện Tiền Hải đã ban hành quyết định dỡ bỏ phong tỏa 5 khu cách ly tại các điểm trường mầm non.

Tại các khu cách ly, lực lượng chức năng huyện Tiền Hải đã thông báo hoàn thành thời gian cách ly cho hơn 200 người dân tại các khu cách ly. Để tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19, huyện Tiền Hải yêu cầu người dân sau khi hoàn thành thời gian cách ly về gia đình cần tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế. Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch, vận động con em xa quê ở đâu hãy ở yên đó, không nên di chuyển về địa phương trong thời điểm này. Tiền Hải cũng yêu cầu các địa phương có điểm cách ly tại trường mầm non triển khai tổ chức tổng vệ sinh, phun khử khuẩn nhiều lần, chuẩn bị tốt các điều kiện để chuẩn bị đón học sinh vào năm học 2021 - 2022 bảo đảm an toàn, đúng thời gian quy định và phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương.

Trước đó, ngày 16 - 17/8, huyện Tiền Hải đã dỡ bỏ phong tỏa khu cách ly tại Trường Mầm non Nam Thanh, Nam Chính.

**MANH THẮNG**

**HỘI LHPN HUYỆN TIỀN HẢI**  
**Vận động ủng hộ các khu cách ly**  
**300 triệu đồng**

Đồng hành cùng người dân trong khu cách ly và lực lượng tuyến đầu chống dịch, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tiền Hải đã có nhiều hoạt động nhằm chung tay phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, các cấp hội đã vận động hội viên, phụ nữ, các nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ kinh phí, hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu cho các khu cách ly phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện trị giá 300 triệu đồng.

Sự vào cuộc của các cấp hội phụ nữ huyện Tiền Hải và các nhà hảo tâm giúp các khu cách ly và lực lượng tuyến đầu chống dịch yên tâm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định, không để dịch lây lan ra cộng đồng.

**HỒNG HẠNH**

**PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT**  
**PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ**  
Sứ Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

**Mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19**

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 68/2021/TT-BTC, ngày 6/8/2021 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y

nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Điều 1. Mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực

thú y nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

1. Kể từ ngày 6/8/2021 đến hết ngày 31/12/2021, mức thu

một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y được quy định như sau:

Số TT	Tên phí, lệ phí	Mức thu
1	Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn; thủy sản nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất (gồm kho ngoại quan), chuyển cửa khẩu	Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại điểm 1 Mục I Biểu phí, lệ phí trong công tác thú y và ban hành kèm theo Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.
2	Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y	Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại điểm 2 Mục I Biểu phí, lệ phí trong công tác thú y và ban hành kèm theo Thông tư số 101/2020/TT-BTC.
3	Phí kiểm dịch động vật đối với hoạt động kiểm tra lâm sàng gia cầm	Bằng 50% mức thu phí quy định tại điểm 1.4 Mục III Biểu phí, lệ phí trong công tác thú y và ban hành kèm theo Thông tư số 101/2020/TT-BTC.

2. Kể từ ngày 1/1/2022 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí trong biểu nêu trên thực hiện theo quy định tại biểu phí, lệ phí trong công tác thú y và ban hành kèm theo Thông tư số 101/2020/TT-BTC.

Điều 2. Hiệu lực thi hành  
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 6/8/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

2. Các nội dung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; tổ chức thu phí, lệ phí; kê khai, nộp phí, lệ phí; quản lý, sử dụng phí, lệ phí và các nội dung khác liên quan không quy định tại Thông tư này thực hiện theo quy định tại Thông tư số 101/2020/TT-BTC.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung.

(theo luatvietnam.vn)

**THÔNG BÁO**  
**Tìm chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp tang vật, phương tiện vi phạm hành chính**

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Bình hiện đang tạm giữ 1 xe ô tô con vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ. Đã quá thời hạn tạm giữ nhưng người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng phương tiện không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của xe. Xe ô tô đang tạm giữ có đặc điểm như sau:

- Gắn biển kiểm soát: 30F-411.66 (biển giả);
- Số máy: LF80057548, số khung: LFPH4ABC291A13475;
- Nhân hiệu: MAZDA-6, màu sơn: Xanh lam

Căn cứ Khoản 4, Điều 126 Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an tỉnh Thái Bình đề nghị các Cục - A04, A09, C01, C02, C03, C04, C08 (Bộ Công an); Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; công an huyện, thành phố trong tỉnh Thái Bình rà soát các vụ việc đang thụ lý và thông báo cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân biết ai là chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp phương tiện nêu trên, liên hệ: Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Bình (Địa chỉ: Số 433, Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình; trong trường hợp cần thiết liên hệ với đồng chí Thiệu tại Lại Đình Thi. Điện thoại 0967171755) để giải quyết.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ra thông báo này nếu không ai đến giải quyết, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Bình sẽ tiến hành xử lý theo quy định pháp luật.